

CHỈ THỊ**về việc tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc
và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.**

Người cao tuổi Việt Nam là lớp người có vai trò, vị trí quan trọng đối với gia đình và xã hội, đã có những đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với cả nước, ở tỉnh ta đã và đang có hàng nghìn người cao tuổi tiếp tục đem trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm và uy tín của mình tham gia tích cực các hoạt động xã hội, sống mẫu mực, trong sáng. Người cao tuổi cần được chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc người cao tuổi và Công văn số 89- CV/TU ngày 21/5/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai công tác người cao tuổi, nhìn chung nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Hội người cao tuổi cấp huyện và cơ sở, cùng với các chi, tổ hội ở thôn, khu phố đều được thành lập và không ngừng được củng cố, kiện toàn. Các cấp hội, nhất là ở cơ sở từng bước phát huy được vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo và tạo điều kiện cho hội hoạt động, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia hội viên. Các chế độ, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ, vui chơi giải trí, chúc thọ, mừng thọ, ... đối với người cao tuổi được quan tâm nhiều hơn. Công tác tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với người cao tuổi được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đáng chú ý là: Hoạt động của các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn lúng túng. Chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi chưa đồng đều và rộng khắp, vẫn còn nhiều người cao tuổi chưa tham gia hội viên, một số chính sách đối với người cao tuổi chưa được giải quyết kịp thời, một bộ phận người cao tuổi còn khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần. Cơ sở phục vụ khám, chữa bệnh, sinh hoạt vui chơi, giải trí cho người cao tuổi còn nhiều khó khăn, chủ trương vận động đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc người cao tuổi tuy được triển khai từ lâu nhưng kết quả còn hạn chế.

Có tình hình trên trước hết là do: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi trong thời kỳ mới. Chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người cao tuổi. Sự phối hợp của các cấp, các ngành thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền Luật Người cao tuổi và các chế độ, chính sách có liên quan đến người cao tuổi chưa thường xuyên, liên tục. Đội ngũ chuyên trách làm công tác Hội người cao tuổi các cấp và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 305-TB/TW ngày 03/02/2010 và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 59- CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc người cao tuổi; quán triệt sâu sắc quan điểm “*Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội*”, trong đó Hội người cao tuổi các cấp đóng vai trò nòng cốt; làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi còn là nội dung chủ yếu của công tác vận động quần chúng của tổ chức Đảng các cấp; chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần, phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội người cao tuổi các cấp vững mạnh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bản sắc văn hoá dân tộc, vun đúc đạo đức, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, là thể hiện bản chất tốt đẹp, đạo lý truyền thống của dân tộc ta; đưa công tác người cao tuổi và xây dựng Hội người cao tuổi vào chương trình làm việc thường xuyên trong công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Người cao tuổi, bảo đảm các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với người cao tuổi được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về người cao tuổi để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với Hội người cao tuổi, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hội, vận động toàn xã hội tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi đạt hiệu quả cao. Trước

mắt, cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 99/TB-UBND, ngày 16/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về người cao tuổi, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách và yêu cầu công việc của các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tế. Có quy hoạch để từng bước đầu tư, xây dựng, cải tạo các cơ sở y tế, văn hoá, thể thao và du lịch trong tỉnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ cho người cao tuổi. Chỉ đạo Sở Y tế định kỳ cung cấp số liệu về người cao tuổi trong tỉnh cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

4. Các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người cao tuổi, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phong trào “*Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi*” và phong trào thi đua “*Tuổi cao - Gương sáng*”, thường xuyên vận động ngày càng nhiều người cao tuổi tham gia hội viên và tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi.

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch liên tịch với Sở Y tế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giai đoạn 2012 – 2016 về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch cuộc vận động “*Mắt sáng cho Người cao tuổi*” giai đoạn 2012 – 2016 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

5. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng;
- Hội Người cao tuổi Việt Nam;
- Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(*đã ký và đóng dấu*)

Nguyễn Mạnh Hùng